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Hverfisráð Hríseyjar 
 
83.  fundur 
 
Hverfisráðs Hríseyjar  fundaði  í Hlein föstudaginn 12. september klukkan 12 í Hlein.   
Á fundinn mættu:  Ingimar Ragnarsson, Ingibjörg Guðmundsdóttir og Anton Már 
Steinarsson.  
   

Dagskrá: 
 

1. Hverfisráð Hríseyjar ályktaði um hversu alvarleg staða er komin upp 
varðandi sjúkraflutninga í Hrísey. Upp hafa komið tilfelli þar sem 
boðun um sjúkraflutning gekk mjög illa og hefur Hverfisráð verulegar 
áhyggjur af stöðu sjúkraflutninga í Hrísey og neyðarboðunum. Stjórn 
Björgunarsveitar Hríseyjar er óstarfhæf og óskýrt hver verkaskipting 
milli slökkvuliðs og björgunarsveitar er. Þessu verður að kippa í liðinn 
og er algjört forgangsatriði að koma þessum máli á réttann kjöl.  
 

Fleira ekki gert og fundi slitið klukkan 12:30.  
 
 

 
Fundargerð rituð og skráð í tölvu af Ingibjörgu Guðmundsdóttur 
 
Fundargerðina sendi hverfisráðið á eftirtalda aðila:  Bæjarstjóra Akureyrarbæjar, Eirík Björn Björgvinsson; 
Slökkviliðstjóra Akureyrarbæjar,  Þorvald Helga, Framkvæmdastjóra heilsugæslunar á Dalvík Konráð Karl 
Baldvinsson,  Svein Magnússon hjá Velferðarráðuneytinu, Formaður Björgunarsveitarinnar í Hrísey, Gísla 
Einarsson, Helgi hjá Framkvæmdadeild Akureyrarbæjar; og til slökkviðliðsstjórans í Hrísey, Júlíusar Theodórsson.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


